

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า ข่าวสด มติชน</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์รวมทีมงานเริ่มออกวิ่งจากจุดสตาร์ทบริเวณลานกีฬา กม. 72 (ค่ายทหาร) อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อช่วงเวลา 05.00 น. วันที่ 6 พ.ย. มุ่งหน้าไปยังคีรีสีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 12.30 กม. ยอดเงินบริจาคล่าสุดรวม 6 วัน รวม 90 ล้านบาท โดยทีมงานแจ้งว่าสภาพร่างกายโดยรวมของศูนย์รวมที่มีความพร้อมที่จะวิ่งได้ตามกำหนดการวิ่งปกติ ทั้งนี้ ชาวจังหวัดสงขลาได้รณรงค์ผ่านโลกออนไลน์ให้งดการถ่ายภาพร่วมกับศูนย์รวมระหว่างเส้นทางเพื่อลดอาการบาดเจ็บของศูนย์ และให้รวมตัวกัน ณ จุดเช็กพอยต์ในแต่ละจุด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>ขบวนวิ่งในวันนี้ มีนพ.วุฒิศักดิ์ พุทธิวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ นำทีมแพทย์รพ.สงขลานครินทร์และแพทย์จักรพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี รวมถึงเครือข่ายนักวิ่งภาคประชาชน เข้าร่วมขบวนวิ่งกับศูนย์ด้วย จากนั้นจะมีทีมแพทย์จาก จ.สุราษฎร์ธานี วิ่งร่วมขบวนต่อไป</p> <p>ด้าน ศูนย์ กล่าวว่า วันนี้ร่างกายยังแข็งแรงดี การวิ่งในพื้นที่สีแดงของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ได้รับกำลังใจอย่างมาก ที่สำคัญการวิ่งครั้งนี้นอกจากการรับบริจาคแล้ว อยากให้ประชาชนร่วมกันตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อลดภาระการใช้เครื่องมือแพทย์ รวมถึงการดูแลรักษาโรคต่างๆ ของแพทย์</p> <p>พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระราม 9 หนึ่งในทีมงานที่ติดตามดูแลศูนย์ กล่าวว่า อาการของศูนย์โดยรวมไม่น่าเป็นห่วง อาการปวดที่มีก่อนหน้านี้ดีขึ้น แต่แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจุดเช็กพอยต์จะมีทีมแพทย์คอยตรวจอาการทุกระยะ และต้องคอยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อไม่ให้มีอาการป่วยเกิดขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ.ได้จัดทีมงานติดตามตลอดเส้นทางวิ่งเพื่อดูแลสุขภาพของศูนย์ ได้มอบหมายให้นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ประสานงานเพื่อขอข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนทุกวัน ระยะทาง 40-50 กม. เพื่อนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพของศูนย์ ขณะที่นพ.เจษฎา กล่าวว่า จากการหารือกับสำนักออกกำลังกาย กรมอนามัย ระบุว่า การออกกำลังกายขนาดหนัก จะมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ฟังผิดและเส้นเอ็น ต้องมีการประเินเป็นระยะ หากพบต้องมีการหยุดพัก ซึ่งการออกกำลังกายหนักควรออก 1 วัน พัก 2 วัน แต่กรณีศูนย์วิ่ง 5 วัน พัก 1 วัน ฉะนั้น สธ.จะประสานขอข้อมูลทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อนำมาใช้ในการประเมินสุขภาพของศูนย์ทุกวัน ซึ่งการตรวจร่างกายจะต้องมีการเจาะเลือด เพื่อประเมินสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ความพร้อมต่างๆ แต่ทั้งหมดจะต้องขอหารือกับทางศูนย์ก่อน</p> <p>ด้าน นายจิมมี่ ชาวลา อายุ 60 ปี เจ้าของห้างขายผ้า "จิมมี่" ใน จ.นครศรีธรรมราช ประกาศมอบเงิน 16 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความว่า หลายคนเริ่มเป็นหวัดอาการบาดเจ็บของศูนย์เป็นอันมาก โดย พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระรามเก้า ซึ่งต้องวิ่งไปพร้อมกับศูนย์ จะดูแลทั้งโปรแกรมการวิ่ง การเช็กร่างกายก่อนวิ่ง การใช้พลังงาน การกิน รวมถึงการบาดเจ็บ ภายภาพบำบัด ฟันฟูกกล้ามเนื้อ ตลอดเส้นทาง ซึ่งหากย้อนไปดูระหว่างการวิ่งของศูนย์ จะเห็นมีการแปะ "Kinesiology tape" ซึ่งเป็นเทปผ้าใช้แปะบนร่างกาย เพื่อช่วยพยุงกล้ามเนื้อและช่วยลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นของนักกีฬา สะท้อนให้เห็นว่า การวิ่งครั้งนี้ หากผิดพลาดตรงไหนหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ</p> <p>ซึ่งในรอบแรกที่ศูนย์เจ็บและไม่ยอมหยุดนั้น ศูนย์บอกกับทุกคนว่า "ชาวบ้านรออยู่ ก็วิ่งต่อสิ" โดยศูนย์ตัดสินใจออกวิ่งต่อโดยใช้วันหยุดพัก ทำให้ทีมผู้ดูแลต้องปรับแผนการวิ่งออกเป็นช่วงละ 10 กิโลเมตร จำนวน 4 ช่วง ให้ได้ระยะทาง 50 กิโลเมตร และแพทย์จะคอยตรวจสภาพกล้ามเนื้อ ตรวจอาการบาดเจ็บอยู่เป็นระยะ ขณะเดียวกันเพจ "ก้าวคนละก้าว" ระบุว่า "ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม กว่าจะรู้สึกตัวก็อาจจะสายเกินไป เราจึงใช้การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ ล่าความจริง</p>	<p><b>“ก้าว” เป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ให้คนไทยทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เหมือนจะบอกผู้คนรับทราบไว้ว่า คุณและทีมงานระมัดระวังในเรื่องสุขภาพอย่างเต็มที่ และหากมีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้ว แต่ตอนนี้ขอให้คุณสามารถทำตามความตั้งใจต่อไป</b></p> <p>-เสนอบทความ ว่า ผ่านมาแล้ว 6 วัน กับกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ของคุณ ซึ่งกล่าวได้ว่าคุณได้วิ่งผ่าน “พื้นที่สีแดง” ซึ่งอุดมไปด้วยเหตุรุนแรงรูปแบบต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ 100% แล้ว โดยเส้นทางวิ่ง 5 วันแรกของคุณ สร้างกระแสความสนใจไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะการวิ่งบนเส้นทางสาย 410 จาก อ.เบตง ผ่าน อ.บันนังสตา อ.เมืองยะลา เข้าสู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และต่อไปยัง อ.เทพา จ.สงขลา เพราะเป็นเส้นทางสายระเบิด และเกิดเหตุการณ์โจมตีจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ตลอด 5 วันที่วิ่งผ่านกลับไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น ในมุมมองของ “คนพื้นที่” รู้สึกว่าคุณได้ช่วยเปิดเผยสิ่งดีๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ความรุนแรงมานานนับสิบปี การได้เปิดภาพใหม่ๆ โดยเฉพาะความสวยงามของดินแดนปลายด้ามขวานให้คนนอกพื้นที่ได้เห็น ดูจะเป็นความภาคภูมิใจของคนชายแดนใต้ไม่น้อย และที่ละมิมไม่ได้คือ หากกิจกรรมในพื้นที่เป็นการทำตัวอย่างจริงจัง ก็จะเป็นเกราะป้องกันคนที่คิดร้าย ไม่กล้าทำอะไรที่ทํายาความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ภาครัฐควรนำไปขบคิด</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>คลินิกเถื่อน จ.ลำปาง</b></p> <p>-เสนอข่าว ศาลจังหวัดลำปางอนุมัติหมายจับ นายธนัชพงศ์ จิตรธีรภิมย์ ซึ่งเป็นปลอมเป็นแพทย์ทำศัลยกรรมเสริมทรวงอกให้กับสาวประเภทสองจนเสียชีวิต ที่ดีไวน์คลินิกเวชกรรม โดยล่าสุดมีคนร้องทุกข์แจ้งความแล้วกว่า 30 รายแล้ว ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เขลางค์นคร เพื่อแจ้งความดำเนินคดี หลังไม่ได้เงินค่าเสียหาย 3.2 ล้านบาทจากคลินิก</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>สมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงการแจกแคปซูลสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ว่า แจกไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย แต่จากการตรวจสอบยังไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้มีพฤติกรรมในการตรวจรักษา ไม่ได้มีการอ้างว่าสมุนไพรมีสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายได้ ทั้งนี้ สสจ.ปราจีนบุรีได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่พบการปนเปื้อนและไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ โดยมีส่วนผสมของข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ และน้ำมันรำข้าว ซึ่งสมุนไพรมะเร็งชนิดนี้มีคุณสมบัติต้านมะเร็งจริง และมีงานวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองว่า มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ แต่ยังไม่มีการวิจัยในคน จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าสามารถช่วยรักษามะเร็งได้ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่า แคปซูลสมุนไพรมีประสิทธิภาพไม่สามารถรักษาโรคได้ แต่อาจช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้น และขณะนี้ สสจ.ปราจีนบุรีกำลังประสานกับนายแสงชัยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการให้แพทย์แผนไทยของกรมฯ วิจัยสูตรสมุนไพรมีประสิทธิภาพของนายแสงชัยในรพ.ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหากจะมียาสมุนไพรมีประสิทธิภาพที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ในอนาคต</p> <p>-นพ.วิรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การรักษาโรคมะเร็งต้องรู้ก่อนว่าเป็นมะเร็งอะไร อวัยวะไหน ระยะใด และที่สำคัญคือ สภาพร่างกายของผู้ป่วย โรคประจำตัวต่างๆ การรักษาตามมาตรฐานมี 3 วิธีการ คือ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายแสง อาจใช้การรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 2 อย่าง 3 อย่าง ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาของมะเร็งนั้นๆ ส่วนจะเลือกรักษาที่ไหน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของทีมแพทย์และเครื่องมือของรพ. หากรพ.มีอายุรแพทย์โรคมะเร็ง ก็สามารถให้ยาเคมีบำบัดได้ ส่วนการฉายรังสี สามารถส่งตัวผู้ป่วยมาฉายแสงต่อได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.มะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่งของกรมการแพทย์ รพ.คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ และรพ.เอกชนขนาดใหญ่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>สปสช.ตั้งกองทุนสุขภาพ กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.ร.ร. ในฐานะประธานบอร์ดสปสช. เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกล่าวว่า ที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....</p> <p>นพ.ประจักษ์วิช เลื่อนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ร่วมกับสธ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพตำบล ในแต่ละอปท. ตั้งแต่ปี 2549 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา 47 ที่มุ่งเน้นให้อปท.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ป้องกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีกองทุนในลักษณะนี้ จึงได้มีการหารือและเห็นร่วมกันว่า ต้องมีกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ระหว่างการออกประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ โดยจะมีคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน คาดว่าภายในเดือนนี้จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำไปสู่การดำเนินงานในระดับเขต ของกรุงเทพมหานครต่อไป</p>
<p>มติชน</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p><b>อากาศหนาว-น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่า พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ (7 พฤศจิกายน) และจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในระยะต่อไป ทำให้ภาคใต้มีลมแรง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันคาดว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 2560 ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล</p> <p>-ขณะที่ภาคเหนือในหลายจังหวัดเริ่มมีอากาศหนาวเย็นลง เช่น ยอดภูหลวงอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส ส่วนที่ตลาดนัดไทย-ลาวบึงกาฬ ประชาชนพากันเลือกซื้อเสื้อผ้ากันหนาวโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสอง ซึ่งทางร้านก็จะแนะนำให้นำไปซักให้สะอาดก่อนค่อยนำมาสวมใส่ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดมากับเสื้อผ้า</p> <p>-เสนอบทความ พล.ต.ท.วิวัฒน์ ไทยเจริญ ผอ.สศร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ขอให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฝนตกและน้ำท่วม ได้แก่ ไฟฟ้าดูด การบาดเจ็บจากการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ การจมน้ำ และแมลงมีพิษกัดต่อย ก่อนน้ำท่วม ควรขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูง รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตซ์ไฟขณะตัวเปียก และระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ขณะน้ำท่วม ต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้ลื่นหกล้ม โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำเป็นพิเศษ และไม่ควรสัญจรผ่านไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีน้ำท่วมสูง น้ำไหลเชี่ยว หรือพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก และห้ามไม่ให้เด็กลงเล่นน้ำ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือจมน้ำ ส่วนอันตรายที่เกิดจากแมลงมีพิษกัดต่อย การป้องกันคือดูแลรักษาความสะอาดในบ้าน ไม่วางสิ่งของเกะกะ หรือกองทิ้งใกล้บ้าน</p>
<p>คมชัดลึก แนวนหน้า</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p> <p>ข่าวสด</p>	<p><b>เหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงภายในรพ.กระทุ่มแบน ตรวจสอบพบที่หน้ารพ.มีปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.กระจายเต็มพื้นรวม 12 ปลอก ภายในห้องฉุกเฉิน พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 3 ราย ถูกทำร้ายร่างกายและทุบตีด้วยของแข็งจนบอบช้ำทั้งตัว สอบสวนทราบว่า มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 10 คน มีเรื่องกับกลุ่มผู้บาดเจ็บ วัยรุ่นที่พวกน้อยกว่าวิ่งหนีเข้าไปในห้องฉุกเฉินของรพ. โดยมีชายถือไม้เบสบอลตามเข้ามาแล้วกระหน่ำตีคู่อริก่อนวิ่งหนีไป ขณะที่พวกที่อยู่ด้านนอกชักปืนรัวยิงขึ้นฟ้า เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 3 ราย พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรพ. ทำให้พอทราบเบาะแสแล้วว่าเป็นฝีมือของวัยรุ่นกลุ่มใด</p> <p>-เสนอข่าว ล่าสุด ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 11 ราย ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย/บุกรุกสถานที่ราชการ และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ติดตามจับกุมได้แล้ว 8 ราย อีก 3 ราย อยู่ระหว่างการติดตามตัวจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทั้งหมด อ้างว่ามีปัญหากับผู้บาดเจ็บอยู่ก่อน แต่ตกลงกันไม่จบจึงตามมาทำร้ายต่อที่รพ.</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นกว่า 100 คน บุกเข้ามาทำร้ายคู่อริที่ถูกส่งตัวมารับการรักษาที่รพ.ดอยเต่าในช่วงกลางดึก ทำให้มีผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวที่รพ.ก่อนหน้าต้องวิ่งหนีตาย บางรายถึงกับช็อกด้วยความกลัว ส่วนทรัพย์สินในรพ.ได้รับความเสียหาย สาเหตุเกิดจากอำเภอดอยเต่าได้จัดงานลอยกระทงบริเวณแพและชายหาดดอยเต่า หลังงานเลิกกลุ่มวัยรุ่นมีการทะเลาะวิวาทกัน และทั้งหมดถูกนำตัวส่งรพ.เดียวกัน เลยเข้ารวมทำร้ายกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอยเต่า อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงงานเปียร์ที่นิยมเปิดบริการกันมากช่วงฤดูหนาว ว่า ต้องเฝ้าระวังไม่ให้มีการทำผิดกฎหมาย 4 เรื่องหลัก คือ ต้องไม่ขายให้กับเด็กและเยาวชน ไม่ขายในที่ห้ามขาย ไม่ขายนอกเวลาที่กำหนด และต้องไม่มีการส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบ ที่ผ่านมา พบมีบางส่วนลักลอบทำการตลาดโดยอาศัยช่องว่างจากการตีความของกฎหมาย ได้ประสานพื้นที่ให้แจ้งเตือน และหากยังพบกระทำผิดซ้ำ จะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ กรมฯ ได้เตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วทั้งจากส่วนกลาง ท้องถิ่น โดยเฉพาะใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จังหวัดที่เป็นที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือ ออกตรวจตราอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่
ข่าวสด	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ.2558 ว่า มีแนวโน้มพบมากขึ้น จากปัญหาการฉีดวัคซีนในสัตว์ครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 80 ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นเป็น 14 ราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไข ทำให้ในปี 2560 ตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน เตรียมนำเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าบูรณาการการทำงานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอำเภอ</p> <p>ด้าน นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความเชื่อของประชาชนบางกลุ่มในจังหวัดร้อยเอ็ด ว่า การทำพิธีกรรมเผาหลอกแล้วจะไม่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนหากปฏิบัติไม่ถูกวิธีอาจได้รับเชื้อและเสียชีวิตได้ จากการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ผิด ๆ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง NBT	<p><b>โรคซึมเศร้า</b></p> <p>- เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย. 2560 เน้นเรื่องโรคซึมเศร้า เราคุยกันได้ และกล่าวว่า ล่าสุดมีคนไทยป่วยโรคนี้ 1.5 ล้านคน ผู้ป่วยกว่าครึ่งยังไม่ได้เข้ารับการรักษา ส่วนหนึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นความอ่อนแอ จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน กรมฯ ได้ให้รพ.นำงานศิลปะ เช่น ภาพวาดที่มีสีสันสวยงาม เสียงเพลง เป็นต้น มาช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมของรพ. เสมือนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย เริ่มแห่งแรกที่ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ซึ่งวงการจิตแพทย์ทั่วโลกยอมรับว่าช่วยคลายความเครียดและลดอารมณ์ซึมเศร้าได้โดยไม่ต้องใช้ยา</p> <p>มติชน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปริทรรศ ตีลปกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ กรมสุขภาพจิตได้กำหนดแนวคิดในการลดสถิติการเจ็บป่วยและฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้า ภายใต้หัวข้อ "ซึมเศร้า.. เราคุยกันได้" โดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีอาการเบื่อหน่ายทางอารมณ์ หดหู่ ไม่มีความสุข กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ส่วนวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความเครียดเรื่องการเรียน เพื่อน และผู้ปกครอง ซึ่งอยากให้เข้ามาคัดกรองที่รพ.ด้านสุขภาพจิต เนื่องจากโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุสำคัญของการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้เข้ารับการรักษาประมาณ 40% โรคนี้รักษาหายได้ การให้ยาจะช่วยกระตุ้นสมองเกิดสมดุล การพูดคุย ให้กำลังใจ และหลักทางศาสนา จะช่วยประคับประคองจิตใจให้ดีขึ้น โดยสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกสิทธิ หรือแม้ไม่มีสิทธิใด ๆ ก็รักษาได้เช่นกัน</p>
สยามรัฐ	<p><b>เตือนอาหารเสริมลดอ้วน</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจพบว่ามีกรณีโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนทางอินเทอร์เน็ต อ้างว่ามีอย.ของแท้ ลดน้ำหนัก ลดจริง ลดไว ซึ่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะดังกล่าว เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่ผ่านมา อย.ได้ตรวจจับและดำเนินคดีกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดความอ้วน มีการลักลอบผสมสารไซบูทรามิน ซึ่งเป็นยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับในประเทศไทย มีอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง หงุดหงิดและให้นมบุตร ผลข้างเคียงคือ นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิดกกังวล ตาพร่ามัว ทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว หากได้รับในปริมาณมาก อาจทำให้เสียชีวิตได้ ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อ นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง</p>
สยามรัฐ	<p><b>เตือนยาเสพติด "ไฮ"</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์ในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติดชื่อ "ไฮ" ระบุผู้ใช้เป็นกลุ่มชายรักชายหรือกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ ไฮ คือสารเสพติดประเภทยาไอซ์ ที่ถูกนำมาเรียกชื่อใหม่ มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้า 4-5 เท่า เมื่อเสพแล้วจึงออกฤทธิ์เร็วและแรงกว่ายาบ้า มีลักษณะเป็นผลึกใสคล้ายน้ำแข็ง ผู้เสพเชื่อว่าเมื่อใช้ยาจะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ทำให้มีกิจกรรมได้นานสนุกมากขึ้น ไฮ มาจากคำว่า HIGH เมื่อได้ยาเข้าไปอารมณ์จะพุ่ง มีความสุขควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนล่องลอยที่นั่นก็คือ ผู้เสพใช้เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาร่วมกัน ซึ่งมีโอกาสติดโรคที่ติดต่อทางเลือดได้โดยเฉพาะ HIV</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การบำบัดรักษาไธยังไม่มียารักษาเฉพาะ แต่จะรักษาตามอาการ ซึ่งผู้เสพบางรายมีอาการทางจิตเวช มักซึมเศร้า อยากรฆ่าตัวตาย เนื่องจากยาทำลายเซลล์สมอง ซึ่งต้องใช้เวลาบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างน้อย 3-4 เดือน และติดตามดูแลช่วยเหลือหลังบำบัด 1 ปี เพื่อไม่ให้กลับไปเสพบซ้ำอีก
โพสต์ทูเดย์	<p><b>แอปฯ EMS 1669</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ชื่อ EMS 1669 สำหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเรียกรถพยาบาลได้เสมือนการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1669 ข้อดีคือ ระบุพิกัดของ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำ ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด โดยเมื่อกดเรียกรถพยาบาลแล้ว หน้าจอจะเข้าสู่หน้าที่แสดงพิกัดผู้ป่วย ด้านล่างมีเบอร์โทรติดต่อกับ พร้อมไอคอนให้แนบภาพผู้บาดเจ็บให้หน่วยแพทย์ประเมินอาการเบื้องต้น ใช้ได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส เมื่อดาวนโหลดแล้ว ควรเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเตรียมไว้ เพื่อการช่วยเหลือจะได้รวดเร็วขึ้น</p>
เฟซบุ๊ก อเลโอไทด์ ฟันฟูสมอง และระบบประสาท  เฟซบุ๊ก สุขภาพดี ด้วยภูมิสมดุล	<p><b>โฆษณาไอ้อวดสรรพคุณทางสื่อออนไลน์</b></p> <p>-โพสต์ขายผลิตภัณฑ์ ALERTIDE ระบุสรรพคุณช่วยลดความเครียด แก้อาการไมเกรน อัลไซเมอร์ โดยมีภาพเด็กชายเป็นพรีเซนเตอร์ และมีข้อความของผู้เป็นแม่ว่า เคยให้กินยาจากรพ.มาก่อน แต่พอกินอเลโอไทด์วันละ 1 เม็ด เพียง 2 กล่อง ลูกมีสมาธิ นั่งนิ่งเรียนได้นานขึ้น ไม่ต้องทานยาจากรพ.อีกเลย</p> <p>-โพสต์ข้อความและคลิปผู้หญิงคนหนึ่ง ระบุว่า เป็นซิสทีไนน์รังโซขนาด 4 ซม. รักษาจนหาย ผ่านไป 2 ปีกลับมาเป็นใหม่ขนาดใหญ่ 7 ซม. แพทย์ให้ผ่าตัด เลยเลือกกินสารสกัดจากภูมิสมดุล หลังจากผ่านไป 4 เดือน ซิสต์เล็กลงเหลือ 6 ซม. พร้อมข้อความว่า สนใจรับคำปรึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โทร. 096 - 2452646 สามารถแอดไลน์หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก</p>
กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย	<p><b>สสจ.กาฬสินธุ์ ส่งทีมตรวจสอบผีปอบนาง</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีชาวบ้านนาง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ลงขันให้ฤกษ์เข้ามาขับไล่และล้างอาถรรพ์ “ผีปอบนาง” ที่เชื่อว่ากัดกินตับไตไส้พุงของชายฉกรรจ์ ทำให้มีคนเสียชีวิตด้วยอาการผิดปกติถึง 4 คน โดยมีเลือดออกทางปาก จมูก แขน บางรายออกทางทวารหนัก</p> <p>ล่าสุด นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นพ.ไพรัตน์ สงคราม นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ฝ่ายสุขภาพจิตและประสาทสัมพันธ์ เข้าสอบสวนโรคพร้อมทีมสาธารณสุขในพื้นที่ โดยจะไปยังบ้านผู้ตาย และขอความร่วมมือให้นักจิตวิทยาทำการประเมินภาวะจิตใจของชาวบ้าน และได้กำชับทีมแพทย์ที่ลงพื้นที่ต้องไม่ลบหลู่ความเชื่อของชาวบ้าน แต่ให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเข้าใจ เบื้องต้น รายงานของกลุ่มผู้ตาย 4 คน มี 2 คนมีประวัติเป็นโรคไข้ฉี่หนู แต่เพื่อความชัดเจนต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง</p> <p>ด้าน นายประสิทธิ์ สิงห์มัตย์ ผู้ใหญ่บ้านนาง กล่าวว่า ภายหลังทำพิธีชาวบ้านทุกคนมีขวัญกำลังใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากทีมแพทย์ลงพื้นที่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ แต่ฝากเรื่องของคำพูดที่ต้องระมัดระวัง ไม่ควรพูดลบหลู่พิธีกรรมแต่ต้องหาเหตุผลและอธิบายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพควบคู่กันไป</p>
Facebook ระนอง นิวส์	<p><b>พยาบาลเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่</b></p> <p>-เสนอข่าว พยาบาลรพ.ระนองได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนำส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล โดยขากลับจากรพ.วชิระภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ที่ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง มีอาการสมองบวมและปอดภายในถูกกระแทกจนบอบช้ำมาก ล่าสุดได้เสียชีวิตแล้ว ส่วนสาเหตุเบื้องต้น คาดว่าคนขับหลับในเนื่องจากขับรถพยาบาลติดต่อกัน 8-10 ชั่วโมง ตลอดระยะทางไปกลับ ระนอง-ภูเก็ต ประมาณ 600 กิโลเมตร</p>
เดลินิวส์	<p><b>รพ.บุรีรัมย์รับมอบรถวีลแชร์ 100 คัน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบรถวีลแชร์จำนวน 100 คัน ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ให้กับรพ.บุรีรัมย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มาใช้บริการตรวจรักษาภายในรพ. โดยรพ.บุรีรัมย์เป็นรพ.ขนาดใหญ่ แต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการตรวจรักษาโรคไม่ต่ำกว่า 800 -900 คน ในจำนวนนี้จะมีผู้สูงอายุและผู้พิการค่อนข้างมาก แต่อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ</p>